
 
 
 
 

 
 
 

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ 
อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจท่ี 1 การจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 
1. ประเด็นเร่ือง การมีส่วนร่วม 
 - เร่ือง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 
 
2. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างก่อมีค าสั่งแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ต้องมีการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วย เช่น ในต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ต าแหน่ง ผู้แทนภาคหน่วยงาน และผู้แทนภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี ้
 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 
 

1 นายอนงค์  อรดี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนงค์  อรดี  
2 นายเฉลิมพร  ทาพงษ์ กรรมการ (ส.อบต.) เฉลิมพร  ทาพงษ์  
3 นายธนดล  เพ่ิมพูล กรรมการ (ส.อบต.) ธนดล  เพ่ิมพูล  
4 นายสมจิต  โสภามาตร์ กรรมการ (รองนายก อบต.) สมจิต  โสภามาตร์  
5 นายโกมินทร์  บุ่งนาม   นักพัฒนาชุมชน โกมินทร์  บุ่งนาม   แทน หัวหน้า

ส านักปลัด 
6 นายเชษฐ  วิโย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เชษฐ  วิโย  
7 นายธนชัย  บุญสว่าง กรรมการ (ส.อบต.) ธนชัย  บุญสว่าง  
8 นายคงศีล  ชุมสิงห์ กรรมการ (รองนายก อบต.) คงศีล  ชุมสิงห์  
9 นางสาวจริยาภรณ์  เยี่ยมหาญ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
จริยาภรณ์  เยี่ยมหาญ  

10 นางสาวอรวรรณ  ไชยมาตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

อรวรรณ  ไชยมาตย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ผลการมีส่วนร่วม  
- ผลการมีส่วนร่วมของบคุคลภายนอกในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานในครั้งนี้ สรุปได้จากบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ 

เพื่อพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2567 

 
เริ่มประชุม        เวลา  13.30 น. 
นายคงศีล  ชุมสิงห์     กล่าวเปิดประชุม  
รองนายก อบต.สร้างก่อ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
นายคงศีล  ชุมสิงห์    เนื่องจาก วันนี้เป็นวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
รองนายก อบต.     เพ่ือพิจารณาร่างแผนด าเนินงานของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ ส าหรับ 
วันนี้ นายสนั่น  พลชา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้าง 
ก่อ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ลา ไม่ได้ 
เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่สบาย ส่วนปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสร้างก่อ ที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่นก็ลาเช่นกัน เนื่องจากติดภารกิจ ต้องไปประชุม 
ส่วนราชการที่อ าเภอกุดจับ แทนท่านนายก อบต. วันนี้จึง 
ต้องมีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่แทน 
ท่านนายก ฯ 
 

นางสาวจริยาภรณ์  เยี่ยมหาญ   เสนอ นายคงศีล  ชุมสิงห์ ต าแหน่ง รองนายก อบต.ปฏิบัติ 
นักวิเคราะห์ฯ กรรมการ/เลขานุการ  หน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ 
 
ที่ประชุม     - เห็นชอบ     
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวจริยาภรณ์  เยี่ยมหาญ   เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3)  
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ 
      ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน 
      สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้ง 
      แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
 
 
 



      และส่วนอื่นๆ หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26  
      (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  
      แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ 
      ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
      ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง 
      ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      4.1 การพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 
นางสาวจริยาภรณ์  เยี่ยมหาญ   กล่าวสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะที่ตั้งไว้ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ในข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2568 
      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
นายอนงค์  อรดี     สอบถาม ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่ 1  
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านนาหนองทุ่ม  

หมู่ที่ 2 เป็นโครงการปรับปรุงตัวเดิม หรือเป็นโครงการ 
ด าเนินการใหม่ 

 
นายคงศีล  ชุมสิงห์    ตอบ เป็นโครงการด าเนินการใหม่  
รองนายก อบต. 
 
นายเชษฐ์  วิโย     สอบถามโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนฐานะ – บ้านดอนพิลา  
      เป็นโครงการสร้างใหม่ หรือปรับปรุง หากเป็นโครงการ 
      สร้างใหม่ ขอเสนอให้สร้างโดยให้ค านึงถึงเส้นทางกระแสน้ า 
      ด้วย ไม่อยากให้ไปสร้างขวางทางน้ า 
 
นายคงศีล  ชุมสิงห์    ตอบ เป็นโครงการก่อสร้างใหม่ และรับค าเสนอของ 
รองนายก อบต.สร้างก่อ    คณะกรรมการไว้พิจารณา 
 
นายอนงค์  อรดี     เสนอ ช่องรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ขอให้เพ่ิม 
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    รายละเอียดเป้าหมายของโครงการให้ละเอียด เวลา 
      ตรวจสอบจะได้มีข้อมูลชัดเจน เช่น ความกว้าง ความยาวของ 
      ถนน เป็นต้น 
 
ที่ประชุม     - เห็นด้วย  
 
นายเชษฐ์  วิโย     เสนอแนะ โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยร่วมใจ บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ 4 ก่อนด าเนินโครงการให้ 
พิจารณาย้ายเสาไฟฟ้าออกก่อนก่อสร้างด้วย เพื่อจะได้ 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ถึงท่ีสุดและโครงการจะ 
ได้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



ที่ประชุม     - เห็นด้วย 
 
นายเชษฐ์  วิโย     เสนอแนะ โครงการอบรมป้องกันไฟป่า ข้อ1 หน้า 6 หากมี 
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    การฝึกอบรมแล้ว อยากให้มีการสานต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ที่ประชุม     - เห็นด้วย 
 
นายธนชัย  บุญสว่าง    โครงการตั้งด่านช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่  
กรรมการ ฝ่ายสภา    เสนอให้ทางหน่วยงานใส่ใจเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
      เช่น เจ้าหน้าที่ อปพร. ซึ่งฝากเสียงสะท้อนมาว่าอยากให้ 
      ได้รับการดูแลและอยากได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

นายคงศีล  ชุมสิงห์    ชี้แจง ตามที่มีการจัดท าโครงการตั้งด่านช่วงเทศกาล 
รองนายก อบต.     ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ ก็มีการจ่าย 
      เบี้ยรับรองทุกครั้งตามระเบียบ แต่หากมีเสียงสะท้อนมา 
      ทางหน่วยงานก็จะรับไว้พิจารณาต่อไป 
 

นายอนงค์  อรดี     เสนอ สืบเนื่องจากโครงการรณรงค์ป้องกันและก าจัดขยะ  
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    อยากให้หน่วยงานจัดหารถเก็บขยะเพ่ือบริการเก็บขยะให้ 

ประชาชน ซึ่งทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการก าจัดขยะ เป็นปัญหาที่ 
อยู่กับชาวบ้านมานาน เพราะ อบต.เรามีแต่การรณรงค์การ 
จัดขยะต้นทาง คือการคัดแยก แล้วขยะที่น ามาใช้ประโยชน์ 
ไม่ได้ก็ไม่มีที่ทิ้ง ประชาชนเดือดร้อน ฝากหน่วยงานพิจารณา 

      ขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการ ฯ 
 
นายเชษฐ์  วิโย     เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายอนงค์  อรดี 
กรรมการ ผู้ทรงคุ ณวุฒิ   
 

นายคงศีล  ชุมสิงห์    จากปัญหาเรื่องการก าจัดขยะ ช่วงนี้หน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจ  
รองนายก อบต.     ในอนาคตคงต้องทีแน่นอนส าหรับรถเก็บขยะ แต่ปัญหาการ 
      บริหารงานทางด้านหน่วยงานตอนนี้ติดที่ด้านของ 
      งบประมาณและการวางแผนบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการ 
      จ้างพนักงานประจ ารถเก็บขยะ พนักงานขนขยะ ซึ่งปัญหา 
      เหล่านี้ก็มีปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น การค านึงถึงภาระ 
      ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล และการค านึงถึงการ 
      บริหารจัดการขยะ ว่า เมื่อเก็บมาแล้วเราจะก าจัดอย่างไร  

แต่อนาคตต้องมีแน่นอน      
 
นายเชษฐ์  วิโย     เสนอ เรื่องโครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก  
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ก่อนที่จะด าเนินโครงการ อยากให้ประชาสัมพันธ์แจ้ง 
  ชาวบ้านให้รับทราบ เพ่ือชาวบ้านจะได้วางแผนถูกว่าบ้าน 
  หลังไหนต้องการพ่นแบบไหน และอีกอย่างหากทางพนักงาน 
 
 
 
 



 
  มีก าลังคนน้อย ขอให้ทางหน่วยงานดึงก าลังชาวบ้านเข้ามา 
  ช่วยในการพ่น เพ่ือจะได้พ่นอย่างเต็มที่และได้ประสิทธิภาพ 
 

      โครงการพัฒนาทักษะเด็ก อยากให้เปลี่ยนสถานที่การจัดบ้าง  
      เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของทาง อบต.เรามีถึง 3 ศูนย์  
      อาจจะเป็นการหมุนเวียนไปจัดตามศูนย์แต่ละศูนย์ฯ 
 
      เรื่องโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ของปีงบประมาณ 2565  

ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงาน เนื่องจากได้ไป 
ด าเนินการบริเวณถนน สายโนนฐานะ – กุดจับ ซึ่งได้ผลเป็น 
อย่างดี หลังจากด าเนินโครงการ น้ าลดลงเร็วมาก แต่ตอนนี้ 
ปัญหาจะเป็นเรื่องสภาพถนน ที่ยังคงเป็นหลุมเป็นบ่อ การ 
สัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ฝากหน่วยงานด าเนินการ 
ต่อด้วย 

 
นายเฉลิมพร  ทาพงษ์    เสนอให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการโครงการแข่งขัน
กรรมการ  ฝ่ายสภา    กีฬาต าบล จากห้วงเดือน ธันวาคม 2565 – เดือน มีนาคม  
      2568 ให้เปลี่ยนเป็นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.  
      2565 เนื่องจากช่วงนั้น จะเป็นช่วงเด็กนักเรียนปิดเทอม 

เราจะได้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากข้ึน 
 

ที่ประชุม     - เห็นด้วย 
 
นายอนงค์  อรดี     โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ขอให้เปลี่ยนก าหนดการ 
ประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ด าเนินการ เป็นห้วงเดือน มิถุนายน ให้ตรงตามเดือนของท่าน 
      ด้วย เนื่องจาก เดิม ไปตั้งไว้ในเดือน มกราคม – มีนาคม  

ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ใช่ 
 

ที่ประชุม     - เห็นด้วย 
 
นายคงศีล  ชุมสิงห์    ที่ประชุมมีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ 
รองนายก อบต.     ประชุมในการรับรองร่างแผนด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2568      
 
ที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบร่างแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2568  
 
นายเฉลิมพร  ทาพงษ์    เสนอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขร่างแผนด าเนินการตามที่ 
คณะกรรมการฝ่ายสภา    คณะกรรมการได้เสนอ และหากแก้ไขตามนี้แล้ว เห็นควรให้ 
      น าร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหารประกาศใช้ และรายงาน 
      ต่อฝ่ายสภาตามระเบียบต่อไป 
 
 
 
 



 
 

ที่ประชุม     - เห็นด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
 
ที่ประชุม     - ไม่มี 
 

นายคงศีล  ชุมสิงห์    กล่าวปิดประชุม  
รองนายก อบต.สร้างก่อ 
      ปิดประชุม เวลา 15.30 น.   

 
 

 
  

ลงชื่อ     จริยาภรณ์  เยี่ยมหาญ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวจริยาภรณ์  เยี่ยมหาญ) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
    ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

ลงชื่อ          คงศีล  ชุมสิงห์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายคงศีล  ชุมสิงห์) 

              รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ 
                 กรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 

ลงชื่อ           สนั่น  พลชา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสนั่น  พลชา) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ  
    ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การน าผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
 4.1 การปรับปรุงแก้ไขร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อในการอนุมัติแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เช่น การปรบัเปลี่ยนระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ / 
กิจกรรม เพ่ือให้มีความเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะขากคณะกรรมการ  เป็นต้น 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รูปประกอบการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ภารกิจท่ี 2 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชมรมผู้สูงอายุ  
 

1. ประเด็นเรื่องในการมีส่วนร่วม 
- เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและการบริหารงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลสร้างก่อ  
เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 

 
2. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม 

- ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร / พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุต าบลสร้างกอ่ ทั้งสิ้น ประมาณ 30 คน 

 
3. ผลจากการมีส่วนร่วม 

- คณะกรรมการได้เสนอความเห็น เรื่อง การบริหารงบประมาณของชมรม
ผู้สูงอายุ คือ อยากให้มีการควบคุมและก ากับดูแลงบประมาณของชมรมให้ถี่
ถ้วน เพื่อจะได้น ามาบริหารในกิจการของผู้สูงอายุต าบลสร้างกอ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการมีการแต่งตั้งมอบหมายตัวแทนผู้สูงอายุในการควบคุมก ากับ

ดูแลงบประมาณของชมรมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.รูปประกอบการด าเนินกิจกรรม 
การถ่ายทอดนโยบายและการบริหารงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ต าบลสร้างก่อ เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 



5.รูปประกอบการด าเนินกิจกรรม 
การถ่ายทอดนโยบายและการบริหารงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ต าบลสร้างก่อ เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจที่ 3 ภารกิจการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ประเด็นเร่ืองในการมีส่วนร่วม 

- เร่ือง การประชุมปรึกษาหารือ การบริหารงานกองทุนฌาปนกจิขยะประจ าต าบลสร้างก่อ 
เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 

 
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 

- ผู้มีส่วนร่วม ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบดว้ย คณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจขยะต าบลสร้างก่อ 
ซึ่งส่วนหนึง่ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ และอีกสว่นหนึ่งได้แก่
บุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทนในแต่ละหมู่บ้าน ซึง่เปน็บุคคลที่ชาวบ้านคัดเลือกให้เข้ามาเป็นตัวแทน
ในการท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

 1.นางหนูกัน  ทองเรือง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 
 2.นางสะอ้อน มูลทา  กรรมการ ม.12 
 3.นายธนชัย    บุญสว่าง ส.อบต.ม.5 
 4.นายคงศิล      ชุมสิงห์ กรรมการ ม.8  

5.น.ส.อลิสา  เพ็ญศรี  ผช.นักพัฒฯ 
6.นายไพรฑูรย์   พรมสาลี ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 
7.นายภานุวัฒน์  ตระกูลศรี   ผญบ.ม.6 
8.น.ส.นิลเนตร   มูลเอก ผญบ.ม.11 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.นางค าฮู้ มะลิยศ  ผญบ. ม.3  ติดประชุม 
2.นางบุญกว้าง  เครือแวงมน  ม.7  ติดประชุม 

 
3. ผลจากการมีส่วนร่วม 
- ผลจากการมีส่วนร่วม สามารถสรุปได้จากบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 
- คณะกรรมการมีการสะท้อนถึงสภาพปัญหาของการบริหารงานในกองทุนขยะของต าบลสร้างก่อ 
ว่าปัญหาเกิดจาก งบประมาณท่ีเก็บได้จากการขายขยะ ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบประมาณด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ญาติผู้เสียชีวิตตามท่ีได้มีข้อตกลงกันไว้กับสมาชิก
กองทุนฌาปนกิจขยะ เนื่องจากปัญหาเกิดจาก ในแต่ละเดือน มีปริมาณผู้เสียชีวิตภายในต าบลสร้าง
ก่อ ท่ีเป็นสมาชิกชมรมฯ มากพอสมควร ประกอบกับปริมาณขยะท่ีสมาชิกได้น ามาขายเพ่ือน า
รายได้เข้ากองทุนนั้นมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
 
 
 
 



 
- แนวทางแก้ไข คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในกองทุน ช่วยกันน าขยะมาขายให้ได้
ปริมาณมากๆ และมีการก าหนดวันนัดรับซื้อขยะในชุมชนแต่ละหมู่บ้านในแต่ละเดือน อย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อจะได้มีงบประมาณในการบริหารในกองทุนฯ 
 
4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

- แต่ละหมู่บ้านมีการก าหนดรับซื้อขยะทุกเดือน 
- สมาชิกกองทุนฯ มีการน าขยะมาขายในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น 
 
รูปประกอบการบริหารงานกองทุนฌาปนกจิขยะ ต าบลสร้างก่อ 

 

\ 
 
 
 



รูปประกอบการบริหารงานกองทุนฌาปนกจิขยะ ต าบลสร้างก่อ 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 


